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ณ ห1องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
______________________________ 

 
ผู1เข1าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง)า กรรมการ 
๖. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๗. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๙. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๐. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๑๑. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู1เข1าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ1าหน1าท่ีการประชุม 
 
๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล  ผู<อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ  ผู<อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู<อํานวยการส)วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู<อํานวยการส)วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู<อํานวยการส)วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 

 

๖. นางนภาพร  เก)งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ)มมณี ลูกจ<าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู1ช้ีแจง 
   

๑. นายก)อกิจ  ด)านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ� ผู<อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๓. นางสุพินญา  จําปC ผู<อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู<อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร 
  โทรคมนาคม 
๕. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
 โทรคมนาคม ๒ 
๖. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู<อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมาย 
  โทรคมนาคม 
๗. นายเสน)ห�  สายวงศ� ผู<อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี  
๘. นางธีตานันตร�  สีวะรา ผู<อํานวยการส)วน  
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๙. นางรวิภา  ด<วงแดงโชติ ผู<ชํานาญการ รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการส)วน  
  สํานักบริหารคดีและนิติการ    
๑๐. นายประถมพงศ�  ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน)งผู<อํานวยการส)วน  
  สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๑. นายณัฐชนน  ศิริพงษ�สุรภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๒. นางสาวนรีกานต�  บางอ<อ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล)าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ  
 

 ในวันนี้เปHนการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เนื่องจากมีเรื่องสําคัญ  
ท่ีจะต<องเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาโดยเร)งด)วน จํานวน ๒ เรื่อง ได<แก) ๑) ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม และ ๒) ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ซ่ึงร)างประกาศท้ัง ๒ ฉบับดังกล)าว ได<ผ)านการพิจารณา
ของท่ีประชุม กทค. แล<ว ในวันนี้จึงเสนอให<ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให<ความเห็นชอบก)อนนําไปจัด
ประชุมเพ่ือรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะต)อไป และขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท)านท่ีได<เข<าร)วมการ
ประชุมโดยพร<อมเพรียงกัน   
 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. แจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

– ไม)มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

– ไม)มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

– ไม)มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให1ใช1คล่ืนความถ่ี

สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz/๑๘๐๕ – ๑๘๑๗.๕ MHz 
และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓– ๑๘๕๕.๕ MHz และร�างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications - IMT) ย�านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕- ๑๘๘๐ 
เมกะเฮิรตซ� (MHz) : กทค. คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให1ใช1
คล่ืนความถ่ี   

 
มติท่ีประชุม             ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบในหลักการร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ

วิธีการอนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย)าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz 
/๑๘๐๕ – ๑๘๑๗.๕ MHz  และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓– ๑๘๕๕.๕ MHz      
และร)างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 



๔ 

 

(International Mobile Telecommunications - IMT) ย)านความถ่ี ๑๗๑๐ -
๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

  อนึ่ง กสทช.ประวิทย�ฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ขอเปFดเผยความเห็นโดยจะจัดทํา
บันทึกส)งให<ในภายหลัง  

 

 ๒. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว)าเนื่องจากกรณีดังกล)าวเปHนการรับฟOงความคิดเห็น
สาธารณะเพ่ิมเติม ประกอบกับเปHนกรณีท่ีมีความจําเปHนเร)งด)วนเพ่ือให<การจัด
ประมูลคลื่นความถ่ีเปHนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไว< จึงมีมติเห็นชอบให<ยกเว<น
เรื่องกําหนดระยะเวลาในการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะท่ีกําหนดไว<ต<องไม)
น<อยกว)าสามสิบวัน และให<สํานักงาน กสทช. นําร)างประกาศท้ังสองฉบับ
ดังกล)าวไปดําเนินการจัดรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ เพ่ือให<เปHนไปตาม
มาตรา ๒๘ แห)ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามแนวทาง
การรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ แล<วนําเสนอผลการ
รับฟOงความคิดเห็นสาธารณะให<ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต)อไป 

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติ       
ท่ีประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
อนุญาตให<ใช<คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย)าน ๑๗๑๐–๑๗๒๒.๕ MHz/
๑๘๐๕–๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘–๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓–๑๘๕๕.๕ MHz   
และร)างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย)านความถ่ี ๑๗๑๐-
๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๒๔ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นต)อท<ายหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ 

  “โดยภาพรวม ดิฉันเห็นว)าสํานักงานฯ จําเปHนต<องจัดให<มีการประมูลคลื่น
ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz โดยเร็ว เนื่องจากมีความล)าช<านับต้ังแต)สัมปทานดังกล)าว
สิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เปHนต<นมา อย)างไรก็ตาม ดิฉันขอเปFดเผย
ความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปประกอบการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะดังต)อไปนี้ 

 ๑. การกําหนดราคาข้ันต่ําในการประมูลคล่ืนความถ่ีย�าน ๑๘๐๐ MHz : 
เนื่องจากคุณสมบัติของคลื่นความถ่ีย)านดังกล)าวสามารถรับส)งข<อมูลได<ปริมาณ
มากและรวดเร็ว เหมาะกับการให<บริการในพ้ืนท่ีท่ีมีความต<องการใช<บริการ
ข<อมูลท่ีสูงและมีการใช<งานหนาแน)น อีกท้ังเหมาะแก)การนํามาพัฒนาระบบ 
4G ประกอบกับสมาร�ทโฟนและแท็บเล็ต ตลอดจนอุปกรณ�ท่ีรองรับคลื่น 
๑๘๐๐ MHz เพ่ือใช<งาน 4G นั้นเปHนท่ีรับทราบกันท่ัวไปว)ามีจํานวนมาก      
ในปOจจุบัน ดังนั้น การประมูลท่ีกําหนดราคาข้ันตํ่าของการอนุญาตให<ใช<   
คลื่นความถ่ีแต)ละชุดไว< ท่ีราคา ๑๑,๖๐๐ ล<านบาท ซ่ึงเปHนการลดลงถึง      
ร<อยละ ๓๐ ของการประมาณการมูลค)าคลื่นความถ่ีซ่ึงกําหนดราคาไว< ท่ี 
๑๖,๕๗๕ ล<านบาท โดยมีระยะเวลาของใบอนุญาต ๑๙ ปCนั้น ดิฉันเห็นว)า 



๕ 

 

มูลค)าของราคาข้ันตํ่าอาจไม)สอดคล<องกับคุณสมบัติและระยะเวลาในการ
นําไปใช<งานของย)านคลื่นดังกล)าว 

 ๒. การกําหนดความครอบคลุมของการจัดให1มีโครงข�ายเพ่ือให1บริการ :     
ในร)างประกาศฉบับนี้ได<กําหนดการครอบคลุมจํานวนประชากรไม)น<อยกว)า  
ร<อยละสี่สิบของจํานวนประชากรท้ังหมดภายในเวลาสี่ปC นั้น ดิฉันเห็นว)า   
เปHนการกําหนดตัวเลขการครอบคลุมของการจัดให<มีโครงข)ายเพ่ือให<บริการ
ท่ีตํ่าเกินไป อีกท้ังยังไม)มีการกําหนดว)าครอบคลุมเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตเมือง 
ชนบทหรือครบทุกจังหวัด ซ่ึงดิฉันเห็นว)า ความครอบคลุมของโครงข)ายท่ี
เหมาะสมควรไม)น<อยกว)าร<อยละ ๖๐ ของประชากรในเขตเมือง ท้ังนี้เพ่ือ
ช)วยลดความเหลื่อมล้ําในการเข<าถึงเทคโนโลยีของประชากร  

 ๓. เง่ือนไขการคุ1มครองผู1บริโภค : ดิฉันเห็นว)า ในร)างประกาศควรมีการ
กําหนดมาตรการคุ<มครองผู<บริโภคท่ีสําคัญ ได<แก) การคิดค)าบริการตามการ
ใช<งานจริงเปHนวินาที นอกจากนี้ยังควรกําหนดหลักการเรื่องความเปHนกลาง
ทางอินเทอร�เน็ต (Net Neutrality) กล)าวคือ การระบุว)าให<ผู<ให<บริการ
เครือข)ายจะต<องจัดการกับข<อมูลต)างๆ บนอินเทอร�เน็ตอย)างเท)าเทียมกัน 
โดยไม)เลือกปฏิบัติภายใต<กฎเกณฑ�พิเศษใดๆ  

 ๔. การรับฟZงความคิดเห็นสาธารณะ : ดิฉันเห็นว)า ควรดําเนินการตาม
กฎหมายโดยการจัดให<มีการเผยแพร)สาธารณะเปHนเวลา ๑๕ วัน และมี
ระยะเวลาในการรับฟOงความคิดเห็นไม)น<อยกว)า ๓๐ วัน”  

 ๓. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๙๑ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ท<ายรายงานการประชุม จํานวน ๒ หน<า ท้ังนี้ ตาม
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑  
และบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๙๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอให<บันทึก
ความเห็นต)อท<ายหมายเหตุ  วาระท่ี ๕.๑ ดังนี้  

  “เพ่ือให<การดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ีเปHนไปได<โดยเร็ว ผมจึงเห็นชอบต)อ
ร)างประกาศ กสทช. ท้ังสองฉบับ เพ่ือนําไปรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะ แต)มี
ข<อไม)เห็นด<วยและข<อสังเกตบางประเด็น ดังนี้ 

 ๑. ในการเตรียมการประมูลเม่ือปCท่ีแล<ว มีการนําร)างประกาศ กสทช. ไปรับฟOง
ความคิดเห็นสาธารณะแล<ว ในการปรับปรุงร)างประกาศฯ ครั้งนี้จึงควร
พิจารณาผลการรับฟOงความคิดเห็นท่ีผ)านมาด<วย  

 ๒. ผมยืนยันตามผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษา ITU และความเห็นของ
คณะทํางานฯ ท่ีเสนอว)าควรจัดประมูลพร<อมกันในคราวเดียวสําหรับทุกช)วง
คลื่นความถ่ี (Multi-band auction) ซ่ึงจะเอ้ือต)อการวางแผนทางธุรกิจของ
เอกชน เปHนการส)งเสริมการแข)งขันในการประมูล และประหยัดงบประมาณ
การจัดประมูล 

 ๓. ผมยืนยันตามความเห็นผู<เก่ียวข<องในสํานักงาน กสทช. ว)า เรื่องการแบ)งช)วง
คลื่นความถ่ีในการประมูลควรต<องพิจารณาขนาดของคลื่นความถ่ีตาม
เทคโนโลยีท่ีมีการใช<งานจริงในวงการอุตสาหกรรมปOจจุบัน คือบล็อกละ ๕ MHz 



๖ 

 

เพ่ือให<ใช<งานคลื่นความถ่ีได<เต็มประสิทธิภาพ จึงไม)เห็นด<วยกับการแบ)ง
บล็อกแบบมีเศษคลื่น เปHน ๑๒.๕ MHz แต)เห็นว)าสามารถแบ)งเปHน ๑๐ MHz 

  จํานวนสองใบอนุญาตได< โดยเก็บเศษท่ีเหลือไว<รอประกอบให<สมบูรณ�ใน
อนาคต ซ่ึงจะทําให<ไม)ต<องเสี่ยงกับปOญหาผู<ถือครองเศษคลื่นเปHนคนละรายด<วย 

 ๔. อายุใบอนุญาตควรกําหนดท่ี ๑๕ ปCตามปกติ หรือหากจะถือเหตุผลตามท่ี
สํานักงานเสนอว)าต<องการให<สิ้นสุดพร<อมกับใบอนุญาตของคลื่น ๑๘๐๐ MHz 
ส)วนท่ียังคงอยู)ในสัมปทาน ก็เห็นควรลดระยะเวลาจาก ๑๙ ปC เปHน ๑๘ ปC 
เนื่องจาก ๑๙ ปCเปHนระยะเวลาท่ีนับจากปCท่ีแล<ว เม่ือนับจากปCนี้เวลาจึงต<อง
ลดลง  

 ๕. ผมเห็นว)า เรื่องมูลค)าคลื่นความถ่ีและราคาต้ังต<นการประมูลจะไม)เปHน
ประเด็นปOญหา หากการประมูลมีการแข)งขันเกิดข้ึนจริง ซ่ึงการมีข<อกําหนดว)า 
หากมีผู<ร)วมประมูลน<อยกว)าหรือเท)ากับชุดคลื่นความถ่ีแล<ว จะกําหนดให<
ราคาข้ันตํ่าเท)ากับมูลค)าท่ีประเมินไว<นั้น น)าจะเปHนเครื่องมือสําคัญท่ีช)วยลด
ความเสี่ยงเรื่องนี้ได< อย)างไรก็ตาม ผมยังคงยืนยันว)า ราคาต้ังต<นสามารถ
กําหนดให<สูงถึงร<อยละ ๘๐ ของมูลค)าคลื่นฯ ซ่ึงผลการศึกษาของ ITU เองก็
ระบุชัดเจนว)าจะไม)ส)งผลกีดกันผู<ให<บริการรายเล็ก นอกจากนี้ มูลค)าคลื่นฯ 
ท่ี ITU ประเมินเม่ือปCท่ีแล<วนั้นมีวิธีคํานวณบนฐานระยะอนุญาต ๑๕ ปC    
ซ่ึงเม่ือมีการเพ่ิมเวลาเปHน ๑๙ ปC ก็ควรต<องเพ่ิมมูลค)าด<วย และผมยังยืนยันว)า 
การประเมินมูลค)าคลื่นฯ ควรใช<ผู<ประเมินอย)างน<อย ๒ ราย เพ่ือให<มีข<อมูล
เปรียบเทียบกันได< และ ITU นั้นขาดประสบการณ�ในด<านนี้ อีกท้ังยังไม)เคยมี
การนําเสนอรายงานฉบับภาษาไทย ทําให<เกิดอุปสรรคในการใช<ดุลพินิจ  
ส)วนการประเมินมูลค)าคลื่นฯ ใหม)ในปCนี้ยังไม)มีเล)มรายงานออกมา การ
นําเสนอผลมีพียง power point และเอกสารไม)ก่ีแผ)น ดังนั้นจึงยังไม)ถือว)า 
มีสถานะทางวิชาการเพียงพอท่ีจะใช<ข<อมูลดังกล)าวได<  

 ๖. ไม)เห็นด<วยกับข<อกําหนดความครอบคลุมโครงข)ายเพียงร<อยละ ๔๐ ของ
ประชากรภายใน ๔ ปC เนื่องจากทําให<การใช<งานคลื่นความถ่ีตอบสนองต)อ
ประชากรเพียงส)วนน<อยของประเทศ และขัดต)อนโยบายการลดความเหลื่อมล้ํา
ด<านดิจิทัลของรัฐบาล ท้ังนี้ ผมเห็นว)าควรกําหนดไม)ตํ่ากว)าร<อยละ ๖๐   
ของประชากร ซ่ึงเปHนสัดส)วนของประชากรในเขตเมืองของประเทศไทยท่ีมี
การคาดการณ�เอาไว< และเพ่ือเปHนการส)งเสริมรายใหม)ก็อาจกําหนดความ
ครอบคลุมโครงข)ายท่ีน<อยกว)าในกรณีท่ีรายใหม)เปHนผู<ชนะการประมูล  

 ๗. การเพ่ิมข<อกําหนดการถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุดไว<ท่ี ๖๐ MHz ไว<ในการ
ประมูลครั้งนี้ ขาดฐานคิดท่ีชัดเจนและไม)มีการศึกษาทางวิชาการรองรับ   
ท้ังจะส)งผลต)อรัฐวิสาหกิจสองแห)งโดยตรง อันอาจนําไปสู)ปOญหาในการ
ประมูลได< ผมจึงเห็นควรให<มีการศึกษาเรื่องนี้อย)างเปHนระบบแล<วค)อย
พิจารณาประเด็นดังกล)าวอย)างละเอียดรอบคอบต)อไป นอกจากนี้ ไม)สมควร
ตัดโอกาสท่ีรัฐวิสาหกิจท้ังสองแห)งจะเข<าประมูลพร<อมกัน  



๗ 

 

 ๘. ร)างประกาศฯ ยังไม)มีการกําหนดอัตราค)าบริการล)วงหน<าตามความเห็นของ 
ครม. และไม)มีการระบุประเด็นคุ<มครองผู<บริโภคท่ีสําคัญ เช)น การห<ามปOดเศษ
หน)วยของการคิดค)าบริการ การกําหนดมาตรฐานความเร็วข้ันตํ่า การ
กําหนดอัตราค)าบริการพิเศษเพ่ือคนหูหนวก การประชาสัมพันธ�เลขหมาย 
รับเรื่องร<องเรียนฟรี ปOญหาการต้ังสถานีวิทยุคมนาคม และการปtองกัน
ปOญหาการพนันออนไลน� เปHนต<น”    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด1วยการพัสดุ พ.ศ. ....  : นย. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการให<นําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว)าด<วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม มาใช<แทนระเบียบ กทช. ว)าด<วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ   
ท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม ยกเว<น เรื่องอํานาจการอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ<างของ กสทช. ประธาน กสทช. 
และเลขาธิการ กสทช. ให<เปHนไปตามระเบียบเดิม ส)วนอํานาจท่ีเปHนของรองเลขาธิการ 
กสทช. และผู<อํานวยการสํานักหรือเทียบเท)า ให<เปHนไปตามท่ีเลขาธิการ กสทช.   
จะมอบอํานาจ ซ่ึงจะสอดคล<องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว)าด<วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ให<นําร)างระเบียบคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ ว)าด<วยการพัสดุ 
พ.ศ. .... ท่ีปรับแก<ไขตามหลักการดังกล)าวแล<วเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก)อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให<มีผลบังคับใช<ต)อไป  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติ       
ท่ีประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ร)างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ ว)าด<วยการพัสดุ พ.ศ. ....  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ 
 
 - ไม)มี - 
 
ประธาน ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล)าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล)าวปFดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.  

 


